
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  1  ประจ าปี 2564 
วันที่   3  สิงหาคม  2564  เวลา  09.30 น. 

ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร (ชั้น 2) ส านกังานเทศบาลต าบลกมลาไสย 
------------------------------------------------------ 

ผู้เข้าประชุม 
1.  นายพลากร    กุดวิฬา   ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
2.  นางสนทนา  สวนโพธิ ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
3.  นายวัฒนา  โลตุรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
4.  นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
5.  นายสุรศักดิ์    หมั้นเหนียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
6.  นางก าไรเพชร โพนกองเส็ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
7.  นางนิคม  กุดวิฬา    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
8.  นายอ้วน   สุระสังข์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
9.  น.ส.นงลักษณ์ ผกานวน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
10. นางจ าปี  ดอนนาค  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
11. นายสมศรี   ฉายจอมพล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
12. นายเกรียงศักดิ ์ สรรพลุน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.   นายวุฒิชัย  สรรพลุน  รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
2.   นางยุวรินทร ์ พีระวราสิทธิ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
3.   นายสมศักดิ์  แสนศรี   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
4.   นายธนพล  แฝงจันดา  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
5.   นายสักรินทร์ ภูงามเงิน  ปลัดเทศบาลต าบลกมลาไสย 
6.   นายบุญทวี   นันสถิตย์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
7.   นางสาวศรีประไพ ไชยศรีรักษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.   นางดวงจิตร  หัตถนิรันดร์  หัวหน้าส านักปลัด 
9.   นายนิรภัย    บุญเรืองลือ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางกัญญาภัทร  สีบุญมา   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นายธงชัย  โคตรพัฒน ์  นวก.การศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
12. นายสุธี  ดงรุ่ง   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
13. นางสาวสุกัญญา หาระมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14. นางนฤมล   ภูแย้มไสย์  นักจัดการงานท่ัวไป 
15. นางสาวอัญญารัตน ์ ไสยจรัญ   นักจัดการงานท่ัวไป 
16. จ.ส.อ.ประสิทธิ์ เวียงสงค์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17. นายทิลายุ  ภูอาลัย   เจ้าพนักงานเทศกิจ 
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18.  นางวิลาวัณย์ พิลาแสน  เจ้าพนักงานธุรการ 
19.  น.ส.กาญจนา ชัยชราแสง  นักทรัพยากรบุคคล 
20.  นางสาวกัลยานี   ขันประมาณ  เจ้าพนักงานธุรการ 
21.  น.ส. ณัฐวิภา  พูลสมบัติ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
22.  นางสาวอภิวรรณ   นาชัยเลิศ  พนักงานจ้างเหมา 
23.  น.ส.อรทัย  ไชยประทุม  พนักงานจ้างท่ัวไป 
24.  นายโกศล  หาระมี   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
25.  นางจ าปี  กล้าขยัน  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
26.  นายจักราวุธ วรามิตร   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
27.  น.ส.ศิริภัทรา ตุละซอง   ประชาชน 
28.  นางสาวน้ าฝน ฉิมหลวง   นักศึกษาฝึกงาน 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
  นายสุธี  ดงรุ่ง  - เรียน  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง 
(เลขานุการสภาฯ )  และเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสยมา 

ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเรียนเชิญนายพลากร  กุดวิฬา  ประธานสภาเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้อ่านประกาศสภาเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  2564 

  นายพลากร  กุดวิฬา ประกาศสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล  
(ประธานสภาเทศบาลฯ) กมลาไสย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  ๒๕๖4 
   ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ในคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

กมลาไสย  ครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  10  พฤษภาคม  2564  ได้ ก าหนดวันเริ่มต้นการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2564 ต้ังแต่วันท่ี   
1  สิงหาคม  2564  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน  

              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖   
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี  14)  พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดท่ี  
๒ ข้อ ๒๑  จึงได้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 
ในวันศุกร์ ท่ี 2 กรกฎาคม  ๒๕๖4  ณ  ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร (ช้ัน ๒)  
พ.ศ. 2564  ต้ังแต่วันท่ี  1  สิงหาคม  2564  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน    

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
               ประกาศ  ณ  วันท่ี    16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
      (ลงช่ือ)    พลากร  กุดวิฬา 
               (นายพลากร  กุดวิฬา) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
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- ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  สมัยสามัญ สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี 2   
ประจ าปี  ๒๕๖4  วันท่ี  13  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ  ห้องประชุม 
พระราษฎรบริหาร  ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย  (ช้ัน  ๒) 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง  ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  นายพลากร  กุดวิฬา เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้แถลงญัตติ แทน  

(ประธานสภาเทศบาลฯ)  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
ด้วย ข้าพเจ้า นางสาววิจิตรา  ภูโคก นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย ติดภารกิจไม่อาจเข้า 
ร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ประจ าปี 2564 ใน 
วันท่ี 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร (ช้ัน 2) ส านักงานเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย ได้ จึงมอบหมายให้ นายวุฒิชัย  สรรพลุน รองนายกเทศมนตรีต าบล 
กมลาไสย คนท่ี 1 เป็นผู้เสนอญัตติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ประจ าปี 2564 ในวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น แทน 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ  
                                (นางสาววิจิตรา  ภูโคก)                 

                                      นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม   
  นายพลากร  กุดวิฬา 2.1  ร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1   
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   ประจ าปี  2564  วันท่ี  2  กรกฎาคม 2564  เวลา  ๐๙.30 น. ณ ห้องประชุม 

พระราษฎรบริหาร (ช้ัน 2) ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย 
   - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไทย ทุกท่านได้ตรวจร่างรายงานการประชุม 
   สภาเทศบาลต าบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔   

- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ท่านใดจะแก้ไขร่างรายงานการประชุมสภา 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี  ๑ ประจ าปี 2564 หรือไม่ครับ 

นางยุวรินทร์ พีระวราสิทธิ์  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย ผู้เข้าร่วม 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางยุวะรนิทร์  พีระวราสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย   

ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้  
เนื่องจากยอดเงินท่ีเป็นตัวเลขไม่ตรงกับตัวหนังสือ 

   - หน้าท่ี 40 บรรทัดท่ี 27 เดิม (สองแสนส่ีพันพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  แก้ไขเป็น 
(สองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
- หน้าท่ี 41  บรรทัดท่ี 26 เดิน (หกหมื่นส่ีพันเก้าร้อยบาทถ้วน) แก้ไขเป็น  
(ส่ีหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

  นายพลากร  กุดวิฬา มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไทย ท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) - หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย    
   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  2564  ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการ 

ประชุมด้วยครับ 
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ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย สมัยสามัญ  

สมัยที่  2  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2564  เม่ือวันที่ 2  กรกฎาคม 2564  เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นเพื่อพจิารณาเสร็จแล้ว  
  นายพลากร  กุดวิฬา 4.1 รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) -  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
   ได้ช้ีแจงผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ   
  นางจ าปี  ดอนนาค เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางจ าปี ดอนนาค ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุม ซึ่งได้มีการประชุมเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคมน 2564  ณ ส านักงาน 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  การประชุมอยู่ในสมัยประชุมสภา  โดยมีเรื่องให้พิจารณาดังนี้ 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1 ประจ าปี  2564  วันท่ี  2  กรกฎาคม 2564  
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร (ช้ัน 2) ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย     
มติที่ประชุม ให้การรับรอง 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงได้รายงานให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล 
กมลาไสย   เพื่อทราบ 

  นายพลากร  กุดวิฬา -  ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมท่ีได้ช้ีแจง 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมต่อท่ีประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  ที่เสนอใหม่ 
  นายพลากร  กุดวิฬา 5.1 เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย ได้เสนอญัตติการโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2564 ด้วยครับ 
นายวุฒิชัย  สรรพลุน เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร   
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายวุฒิชัย  สรรพลุน   

รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
หลักการ   
     ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ. 2564  โอนลด โอนเพิ่ม โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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เหตุผล   
     เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังไว้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อ เพื่อใช้ในการ  
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

   กองช่าง 
   โอนลด  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุสาหกรรมและการโยธา 

งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  หน้า 151  งบประมาณต้ังไว้  1,250,816  บาท   
โอนลด  จ านวน  149,290  บาท  (หนึ่งแสนสี่หม่ืนเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)   
งบลงทุน 

   หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 
2. ค่าออกแบบอาคารช้ันเดียว  หน้า 162  งบประมาณต้ังไว้  250,000 บาท   
โอนลด  จ านวน  250,000  บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   
รวมโอนลด จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 399,290 บาท(สามแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัสอง
ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)   

   กองช่าง 
โอนเพิ่ม 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

1. ค่าจ้างเหมาบริการ หน้า 151 งบประมาณต้ังไว้ 100,000 บาท 
   โอนเพิ่ม  จ านวน  250,000  บาท  (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)   

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

  2. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้  หน้า 152 งบประมาณต้ังไว้ 18,600 บาท 
- โต๊ะท างานแบบเหล็กหน้ายาว  ขนาดไม่น้อยกว่า  135 x 65 x 75 เซนติเมตร    
จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
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- เก้าอี้ส านักงาน บุนวมหน้า PVC มีท่ีเท้าแขนและล้อล่ืนขนาดไม่น้อยกว่า  
56 x 57 x 84 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท  
เป็นเงิน 1,400 บาท (หนึ่งพันส่ีร้อยบาทถ้วน)   
โอนเพิ่ม  จ านวน  8,400  บาท  (แปดพันสี่รอ้ยบาทถ้วน)   
รวมโอนเพิ่ม จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 258,400 บาท(สองแสนห้าหม่ืนแปดพันสี่
ร้อยบาทถ้วน)   
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. ค่าจัดซื้อจอเครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,490 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
2. ค่าจัดซื้อซีพียูเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,900 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
4.  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,500 บาท (ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
5. ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
กมลาไสย   จ านวนเงิน  70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
รวมโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 5 รายการ จ านวน  140,890 บาท  
(หนึ่งแสนแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
ระเบียบ  

         ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ 27  การ
โอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน   โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โอนไปจ้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าวข้างต้น  

   ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ  

                              (นายวุฒิชัย  สรรพลุน)                 
                                  รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
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รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,400 บาท 
(แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)    
กองช่าง 
โอนลด 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  หน้า 151   
งบประมาณต้ังไว้ 1,250,816  บาท   
กองช่าง 
โอนเพิ่ม 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็กหน้ายาว   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็กหน้ายาว จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท  
เป็นเงิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 135 x 65 x 75 เซนติเมตร   
2. ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท เป็นเงิน  
1,400 บาท (หนึ่งพันส่ีร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้  บุนวมหน้า PVC  
มีท่ีเท้าแขนและล้อล่ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 56 x 57 x 84 เซนติเมตร  
กองช่าง 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก ครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
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กองช่าง 
โอนลด 

   แผนงานอุตตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  หน้า 151  งบประมาณต้ังไว้ 1,250,816  บาท   

       โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  1. ค่าจัดซ้ือจอเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,490 บาท 
(หนึ่งหมื่นสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   - Model   29 Wk600-W 
   - Screen Size  29 “ 
   - Panel Type  IPS 
   - Pixel  Pitch   0.2628x0.2628 mm. 
   - Maximum Resolution 2560x1080 
   - Brightnss   300 (Typ) ,240 (min) cd/m2 
   - Contrast Ration  1000:1 
   - Viewing  Angle  178/178 (CR ≥10) 
   - Aspect Ratio   21:9 
   - Display colors  16.7M 
   - HDMI              2 Port 
   - DisplayPort   1 Port 
   - Speaker   5 Wx2 
   - Special Features AMD FreeSync  Technology 
   - Package Contents HDMI Cable x1 Ac Adapter x1 
   -Dimension(W x D x H) : 69.80x 20.80 x41.10 cm 
   - Net Weight   5.20 KG 
   - Package Dimension (W x D x H) 41.00x81.00x16.00 cm      
   - Gross Weight 7.60 kG 
   - Volume   3,136.00 cm³     
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กองช่าง 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก ครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
โอนลด 
กองช่าง 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  หน้า 151   
งบประมาณต้ังไว้  1,250,816  บาท   

         โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2.  ค่าจัดซ้ือซีพียูเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซีพียูเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,900 บาท 
(สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   - Model Micro  Optiplex 3080- SNS38MC006 
   - Processr Intel Core i5-10500T (2.3 GHZ up to 3.8 GHz,12MB Intel Smart   
   Cache)   
   - Graphics Integrated Graphics :Intel UHD  Graphics 630 
   - Main Memory 8GB (1x8GB) 2666MHz DDR4 Non  -  Ecc     
   - Memory Slot 2 x Slot 
   - Max Memory N/A 
   -Storage 256GB M.2 NVMe class 35 SSD +1TB 7200 rpm SATA 2.5 “ HDD 

   - port 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A  Ports (front) 2xUSB3.2 Gen1 Type-A Ports   
   (rear)1xUSB 2.0 port (rear) 1xUSB 2.0 Port with Smart  Power  on  
   (rear)1xLine-out audio por ont,retaksable) 1xDisplayPort 1.4 port (rear  
   1XVGA Port (added for SNS) 
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- Optical  Disk Drive None 
- Audio N/A 
-Audio Jack  1x3.5 mm Universal Audion Jack (front)     
- Network 10/100/1000 LAN 
- Wireless Intel 3165 802.11 ac 
-Bluetooth Bluetooth 4.2 
- CardReader None 
- Power Supply 65 W AC adapter 
- Keyboard Yes 
- Mouse Yes 
- OS Window 10 Pro (64-bit) 
- Special Feature N/A 
- Dimension (W x D x H) :3.60 x 17.80 x 18.30 cm   
- Net Weight 1.16 KG 
กองช่าง   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก ครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อไม่ปรากฏตามบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
โอนลด 
กองช่าง 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  หน้า 151   
งบประมาณต้ังไว้ 1,250,816  บาท 

        โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.  ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   - Model 5400-W266156500THW10 
   - Processor Inter Core i5-1135G7 ( 2.4 GHz up to 4.2 GHz, 8MB Intel  
   Smart Cache) 
   - Chipset N/A 
   - Graphics NVDIA GeForce MX330 (2GB GDDR5) 
    -Display Screen 23.8 “, 1920 x1080  (FHD),60Hz,Touch Display Anti-Glare 
   - Main Memory 8GB DDR4 2666MHz 
   - Memory Slot 2x DIMM SIots 
   - Max memory N/A 
   - Storage slot 256 GB M.2 PCle NVMe SSD (Boot) +1TB 5400 rpm 2.5 “  
   SATA Hard Drive 
   - Web Camera Yes, Pop-up Camara 
   - Sound Technologv waves MaxxAudio 5 
   - Audio Jack 1xMicrophone/Headset Jack 
   - Speaker Integrated speakers and Sup-woofer 
   - Network LAN 10/100/1000 
   -Wireless Intel ® Wi-Fi 6 2x2 (Gig+) 

    - Bluetooth Bluetooth 5.1 
   - Ports 1xHDMI-out (1.4) 1xHDMI 
   - in 1xUSB 2.0 Type A 3xUSB 3.1 Gen 1 Type A 1xUSB 3.1 Gen 2 Type C™
   - CardReader 1 x SD Card Reader 3.0 
   - Power Adapter N/A 
    - Battery None 
    - OS Windows 10 Home (64-bit) + Microsoft® Office Home & Student 2019 
    - Material N/A 
     - Keyboard Type ENG/TH Key 
     - Backlit None 
     - Touchpad None 
     - Finger Print None 
    -Special Feature N/A 
    - Dimension (W x D x H) : 53.96 x 4.18 x 41.28 cm 
    - Net Weight   5.20 KG 
    - Package Dimension(W x D x H) : 25.00 x 66.00 x 52.50 cm 
    - Gross Weight 7.99 KG 
    - Volume 86,625.00 cm3 

กองช่าง 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก ครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
โอนลด 
กองช่าง 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  หน้า 151   
งบประมาณต้ังไว้ 1,250,816  บาท   

    โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
4.  ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,500 บาท (ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    - Print  Speed  ขาวด า  20 (แผ่น/นาที) 
    - Resolution  สูงสุด  1200x1200 dpi 
    - copy  Speed  ขาวด า  20 (แผ่น/นาที) 
    - Scan  Resolution  สูงสุด 4800x4800 dpi 
    - ถาดบรรจุกระดาษ  150 แผ่น 
    - หน่วยความจ า  128  MB 
    - การเช่ือมต่อ USB  2.0  

กองช่าง 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก ครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อไม่ปรากฏตามบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2558 
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โอนลด 
กองช่าง 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  หน้า 151   
งบประมาณต้ังไว้ 1,250,816  บาท   
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
5. ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
กมลาไสย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  จ านวนเงิน  70 ,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียด 
ดังนี้ 
- เดินระบบเมนไฟ  3  เฟส 
- ติดต้ังตู้เบรกเกอร์  3 เฟส  จ านวน  2  ชุด 
(รายละเอียดตามประมาณกองช่าง) 
กองช่าง 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2558 
โอนลด 
กองช่าง 

   แผนงานอุตสาหกรรมและ 
   การโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 
   หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ประเภทค่าออกแบบ  
ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 
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   ค่าออกแบบอาคารชั้นเดียว  หน้า 162   
   งบประมาณต้ังไว้  250,000 บาท   

โอนเพิ่ม 
กองช่าง 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   ค่าจ้างเหมาบริการ  
   หน้า 151 งบประมาณต้ังไว้ 100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจ้างเหมาหรือจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการ 
   อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งไม่ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง 
   อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่ีท่านรองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอข้อญัตติต่อท่ีประชุม 
  (ประธานสภาฯ)  - ตามท่ีท่านรองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอข้อญัตติไปแล้วนั้นมีสมาชิก 

สภาเทศบาลฯ  ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  
 - ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ  ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบให้ 

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองช่าง ตามท่ีผู้บริหาร
เสนอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 11  เสยีง 
   งดออกเสียงง   1  เสียง 
ระเบียบวาระที่  6        เร่ืองอื่น ๆ  
นายพลากร  กุดวิฬา ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   
   นายอ้วน  สุระสังข์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย คณะผู้บริหาร 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 
   นายอ้วน  สุระสังข์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  เรื่องท่ีประชาชนเรียกร้อง ดังนี ้

1. ขอให้เทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้ซ่อมแซมถนนรอบหนองขุ่นเนื่องจากมีการช ารุดอยู่
หลายแห่งบริเวณรอบ ๆ หนองขุ่น 

2. ถนนประชาสุขสันต์ 3  มีต้นไม้ปกคุมถนนการสัญจรไปมาไม่สะดวกอาจจะท าให้เกิด
อันตรายได้ 

3. เนื่องจากในขณะนี้ได้มีการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนไชยกาลช่วงถนน 
มิตรสัมพันธ์ 2 อยู่ในขณะนี้การก่อสร้างดังกล่าวจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

นายพลากร  กุดวิฬา ขอขอบคุณท่านอ้วน  สุระสังข์ท่ีได้แจ้งปัญหาของพี่น้องประชาชน 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   
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นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

กระผม นายศศินษ์ คูธนพิทักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1 
มีเรื่องท่ีประชาชนสอบถามมาดังนี้ 
-  เนื่องจากในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรติดเช้ือไวรัสโคโรนา ได้ส่งผล
กระทบต่อพี่น้องประชาชนเนื่องจากกระผมได้เคยอภิปรายไปแล้วครั้งหนึ่งในสมัยประชุม
สภาเทศบาล สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ซึ่งกระผมและพี่น้องประชาชน แม่ค้า ได้สอบถามมาว่า
ทางเทศบาลต าบลกมลาไสยมีมาตรการในการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคไวรัสโคโรน่า
หรือไม่ มีเจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณภูมิหรือไม่ และมีเพียงพอส าหรับพี่น้องประชาชน
หรือไม่ และมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจนมีผู้ติดเช้ือซึ่งประกอบอาชีพอยู่ใน
บริเวณตลาด OTOP  เทศบาลเรามีมาตรการการป้องกันเพิ่มเติมอย่างไร ท่ีจะสร้างความ
มั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ได้มีการเปิดเผย time line ของผู้
ติดเช้ือหรือไม่ กลุ่มผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือจะต้อง State  Quarantine และผลการ swab 
test จากโรงพยาลบาลผลเป็นอย่างไร  ซึ่งพีน่้องประชาชนไม่ได้รับข่าวสารจากเทศบาล
เลย  ซึ่งการประชาสัมพันธ์ที่ง่ายท่ีสุดคือการประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook ของเทศบาล 
ซึ่งเราไม่ได้ใช้ช่องทางนี้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ แน่นอนครับเรามี
การสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ นั้นคือเป็น
การการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมซึ่งเราต้องรับรู้เป็นข้อมูลพื้นฐาน แต่ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องใน
พื้นท่ีของเทศบาลเรา ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ท าความเข้าใจให้กับคนในพื้นท่ีเราเท่าท่ีควร  
การท่ีเราบอกว่าเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยได้ เราไม่สามารถประชาสัมพันธ์
การเคล่ือนย้าย กระจายผู้ป่วย เมื่อวันท่ี 21  กรกฎาคม 2564  ณ บริเวณสนามแข่งเรือ
ยาว  ได้มีรถบัสมาส่งผู้ป่วย เทศบาลต าบลกมลาไสย ไม่ได้แจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อน 
ซึ่งกระผมได้รับข้อมูลจาก line ของเทศบาลต ายลกมลาไสย ประมาณเวลา 15.11 น. ซึ่ง
พี่น้องประชาชนได้ส่งรูปมาแจ้งให้ผมทราบเวลาประมาณ 13.00 น. แสดงว่า
ประสิทธิภาพการส่ือสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต่ ากว่ามาตรฐานของประชาชน  และ
หลักการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย ปัจจุบันเรามีมาตรการการเคล่ือนย้าย อย่างไร่ครับ ผมและพี่
น้องประชาชนสงสัยว่า ระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับรู้และป้องกันกับ
ระหว่างท่ีพี่น้องมาพบเห็นแล้วหวาดกลัว ส่ิงใดท่ีทางเทศบาลควรท่ีจะท า และการให้
ข้อมูลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไม่ใช่หรือครับ ผมขอภาวนาว่าการท่ีเราไม่ทราบ
รายละเอียดจนท าให้เกิดคลัสเตอร์ขึ้นมา  และไม่ทราบว่าใครติดเช้ือขึ้นมา ผมไม่อยาก
เห็นสถานการณ์และจะต้องแชร์สถานการณ์ของเทศบาลเราขอแสดงความเสียใจกับ
ครอบครัวผู้ท่ีเสียชีวิตจากเทศบาลต าบลกมลาไสยของเรา 
- ในการประชาสัมพันธ์หลากหลายของเทศบาล ไม่ว่าการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ของเทศบาล ซึ่งเรื่องนี้ท่านสุระศักดิ์  หมั้นเหนียวก็เคยอภิปรายมาแล้วครั้งหนึ่ง  ผมขอ
อนุญาตเอ่ยนามครับ  ซึ่งการบูรณาการประชาสัมพันธ์ข่าวและปัญหาต่าง ๆ การได้ยินไม่
ชัดเจน ดังนั้น ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลควรท่ีจะลงใน fecebook ของเทศบาล
ต าบลกมลาไสย  เพื่อท่ีจะให้พี่น้องประชาชนสามารถเปิดฟังย้อนหลังได้  เนื่องจากพี่น้อง 
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ประชาชนของเรามีสมาร์ทโฟนกันแทบทุกคน  สามารถเปิดฟังย้อนหลังได้  เราสามารถน า
ข้อความเสียงไปฝากไว้ได้ท่ี  cloud storage ซึ่ง cloud storage มีหลายช่องทางเช่น 
sky dive , google dive , dropbox , one drive , windows live มีการบริการที่ช่ือว่า 
one drive การให้บริการ cloud storage มีท้ังเว็บไซต์ท่ีให้บริการ Web Mail ต่าง ๆ 
เช่น googel มีการบริการ Cloud storge ท่ีช่ือว่า google dive  หรือ windows 
storage ท่ีช่ือว่า google dive หรือไม่ว่าจะเป็น google dive dropbox one drive 
manga หรือแม้แต่ application จากระบบ show cloud ซึ่งเป็นระบบท่ีเราสามารถ
ฝากไฟล์ ซึ่งสามารถจบได้ในขบวนการเดียวในการฝากไฟล์ ซึ่งเราสามารถ search หาดู
ข้อมูลได้ใน google ได้ 
-The measure of intellingence is the ability to change การวัดความฉลาดคือ
ความสามารถในการเปล่ียนแปลง  ท่ี อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  ได้กล่าวไว้  หลาย ๆ คนอาจจะ
รู้จัก ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันจะไม่ปกติ  ไม่ใช่เงื่อนไขในการพัฒนาถึงบุคคลเพื่อเป็นการ
ทดสอบและการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของตน แน่นอนครับสมาชิกทุกท่านเป็นสมาชิก
ใหม่  จึงจ าเป็นจะต้องมีการอบรมเพื่อที่จะอภิปรายได้ถูกต้องและสมบูรณ์ดังนั้นเราควรท่ี
จะปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์หรือท่ีเรียกว่า sank กับทุกสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการประชุม อบรม ขบวนการพัฒนาถึงบุคคลซึ่งเราสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา  ปัจจุบันเทคโนโลยีไปไกลมากเช่น  application  มีการเอื้อต่อการประชุม
เช่นการประชุมแบบ conference  ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบ zoom sky 
microsofttime team แม้แต่ application ท่ีทุกท่านรู้ดีคือ line video calls ยังได้เลย
ครับ ผมยังมั่นใจในตัวสมาชิกทุกท่านเสมือนท่ีพี่น้องประชาชนท่ีฝากความไว้วางใจท่ีเลือก
พวกเราเข้ามาท างานเพราะผมไม่มีสิทธิท่ีอ้างว่าไม่มีความพร้อม  ท้ังท่ีเรายังได้รับ
เงินเดือนท่ีมาจากภาษีของประชาชน  สมาชิกทุกท่านลองคิดไตรตรองดูอีกทีนะครับว่า 
ค าว่าไม่พร้อมเราจะใช้อีกกี่วัน กี่เดือน  กี่ปี  เราถึงจะพร้อม  นับจากสมาชิกท่ีได้รับ
ต าแหน่ง  รับเงินเดือนท่ีมาจากภาษีของประชาชนเท่าไรแล้ว 
-  เรื่องคณะกรรมการ TOR  โดยการพิจารณาของนายกเทศมนตรีเนื่องจากมีการเรียน
เชิญบุคคลเพื่อมาเป็นคณะกรรมการ TOR  ท่านได้ท าหนังสือเรียนเชิญแล้ว  แต่หนังสือ
แต่งต้ังหายไปครับ หากไม่มีหนังสือแต่งต้ังเขาเป็นคณะกรรมการท าไหมจึงมีหนังสือเรียน
เชิญบุคคลนั้นไปครับ ซี่งหนังสือดังกล่าวออกเมื่อวนัท่ี 22 มิถุนายน ท่ีผ่านมาซึ่งบุคคล
ดังกล่าวได้รับหนังสือจากรองนายกเทศมนตรี  ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นท่ีน่าสังสัยคือไม่มี
เลขหนังสือปกติการออกหนังสือจะมีการเติมตัวเลขหลังจากตัวเลขแล้วมีเครื่องหมายทับ
จะมีการเติมตัวเลขจะและในการลงวันท่ี  ไม่ได้ระบุไว้ ท่ีส าคัญคือมีลายมือช่ือของท่าน
นายกดังนั้นขอให้ใครควรดูดี ๆ นะครับก่อนจะออกหนังสือไปหาใครขอให้ดูดีๆ ก่อนนะ
ครับ  และอีกเรื่องท่ีส าคัญนะครับคือเรื่อง TOR  เรื่องนี้ควรจะน าเข้าการประชุมสภา
หรือไม่เพราะเป็นเรื่องส าคัญ 
- เรื่องบ่อขยะ  ก่อนอื่นกระผมขอช่ืนชมท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านวุฒิชัย  สรรพลุน ท่ี
ให้ความส าคัญและติดตามการด าเนินงานของบ่อขยะ  ผมขอสอบถามว่าในปัจจุบันบ่อ
ขยะเราได้ท าประตูเปิดปิด เป็นเวลาหรือไม่  เพื่อเป็นการป้องกันการน าขยะนอกเขตมาท้ิง  
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รวมถึงป้องกันสุนัขจรจัดมาแพร่พันธุ์ในบริเวณบ่อขยะ  และได้มีเอกสารมาถึงผมขอให้ผม
สอบถามในการตอบหนังสือ อ้างถึงหนังสือศูนย์วิจัยพลังงานยังยืน่ จ.กาฬสินธุ์  ท่ี  
ศวพ.กส 018/2564  ลงวันท่ี  20  กรกฎาคม  2564  เรื่อง  ขอข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิดเป็นเช้ือเพลิง (RDF)  และผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากเช้ือเพลิงขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลกมลาไสย  ตามท่ีเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้
ท าหนังสือช้ีแจงผลการตรวจสอบกระบวนการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตคเป็นเช้ือเพลิง (RDF)  และผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลกมลาไสยกับเทศบาลต าบลหลักเมือง  
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยแล้ว  ศูนย์วิจัยฯ ได้ตรวจสอบเอกสารท่ีเทศบาลต าบล
กมลาไสยส่งมาให้แล้ว  พบว่าการตรวจสอบของเทศบาลต าบลกมลาไสย  ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์  จึงได้ขอข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

1.  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  โครงการสร้างระบบการจัดการ
ขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง (RDF)  และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลกมลาไสยกับเทศบาลต าบลหลักเมือง มีหลักฐานท่ีช้ีให้เห็นว่า MOU  มี
ความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่อย่างไร 

1.1  ท่านมีภาพถ่ายท่ีระบุสถานท่ี วัน เวลา และผู้เข้าร่วมในการท า MOU 
โครงการนี้หรือไม่ ถ้ามีขอหลักฐานประกอบ 

1.2  ในตอนท้ายของ MOU ระบุว่า “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  นี้ ท า
ขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าในดีแล้ว  จึงได้ลง
ลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและได้มอบบันทึกข้อตกลง (MOU) นี้ฝ่ายละ 1 ฉบับ 
ท่านมีหลักฐานยืนยันว่าได้มอบ MOU อีกฉบับให้เทศบาลต าบลหลักเมืองไว้หรือไม่  ถ้ามี
ขอหลักฐานประกอบ 

1.3  งบประมาณท่ีระบุใน MOU  ระบุว่า ใช้งบประมาณด าเนินการท้ังส้ิน 
1,200 ล้านบาท แต่ท าไมจึงเสนอขอความเห็นชอบโครงการต่อกระทรวงมหาดไทย 
ระบบ ค่าลงทุน 1,986  ล้านบาท 

1.4  ท าไมเทศบาลต าบลกมลาไสยไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการด าเนินการโครงการท่ี
ระบุใน MOU ว่า 
ระยะท่ี  1  ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดกาฬสินธุ์  และวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของโครงการ 
ระยะท่ี  2  จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  โครงการ 
นั่นคือ MOU  ก าหนดให้ศึกษาการจัดการขยะและวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ ก่อน
ท า MOU  แต่ท าไมเทศบาลต าบลกมลาไสย  ท า MOU  เมื่อวันท่ี  25  สิงหาคม  2560  
ซึ่งท าก่อนจะมีรายงานศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ฉบับสมบูรณ์ซึ่งท า
เสร็จเมื่อวันท่ี  18 สิงหาคม 2562 
2.  ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาเทศบาลหลักเมือง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  5/2560  ลงวันท่ี  25 สิงหาคม 2560 หรือไม่  หาก
ตรวจสอบแล้วท่านได้พบความไม่ถูกต้องอะไรบ้าง และท่านได้ด าเนินการแก้ไขอย่างไร 
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     2.1 ใครมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจความถูกต้องของรายงานการประชุมสภา 
เทศบาลหลักเมืองสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  5/2560  ลงวันท่ี  25  สิงหาคม 2560 

2.2 ในรายงานการประชุมระบุว่า  ซึ่งการท าบันทึกข้อตกลงนี้เทศบาลต าบลหลักเมือง 
จะได้รับประโยชน์โดยการเสนอโครงการความต้องการของเทศบาลต าบลหลักเมือง  
เทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้เสนอผลประโยชน์ให้เทศบาลต าบลหลักเมืองตามท่ีปรากฏใน
เอกสาร MOU  และในรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเมืองจริงหรือไม่ 

2.3 ในหน้าท่ี  3  ของรายงานมีการระบุ  มติท่ีประชุม เห็นด้วย 14 เสียง  ซึ่งเกิน 
กว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเมือง  ท่ีสามารถลงมติได้  ท่านเห็นว่าถูกต้อง 
หรือไม่ อย่างไร 
     2.4 ในรายงาน ระบุผู้จดบันทึกรายงานการประชุม คือนายศิลายุทธ  พรสิมมา ซึ่งใน 
ขณะนั้นมีต าแหน่งเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหลักเมือง  ท่านเห็นว่า 
ถูกต้องหรือไม่  อย่างไร 
3. ท่านมีหลักฐานการรับเอกสาร MOU และรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลัก 
เมืองสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 5/2560 ลงวันท่ี  25 สิงหาคม 2560  จาก 
นายอรุณวิทย์ เพียรสดับ นายกเทศมนตรีต าบลหลักเมืองหรือไม่ ถ้ามี ขอหลักฐาน
ประกอบ 
4. ส าเนาเอกสารเสนอขอความเห็นชอบโครงการนี้  ท่ีส่งจากเทศบาลต าบลกมลาไสยไป 
ยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจนถึงกระทรวงมหาดไทย 
5. ส าเนาเอกสารการประสานงานให้สถาบันวิจัยส่ิงแวดล้อม มูลนิธิส่ิงแวดล้อมศึกษา ให้ 
มาท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนี ้
     ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความถูกต้องและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโครงการนี้ อีก
ท้ังเป็นการช่วยกันปกป้องผลประโยชน์ของภาครัฐและป้องกันความเสียหายผลกระทบ
ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับประชาชน  จึงใคร่ขอให้ท่านได้สอบถามข้อมูลดังกล่าวกับท่ีประชุม
สภาและติดตามการตอบเอกสารด้วย ข้อมูลจากนายสมเจตน์ ไชยลาภ ผู้สอบถามข้อมูล 

นายนิรภัย  บุญเรืองลือ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย คณะผู้บริหาร 
    (ผอ.กองช่าง)   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมผู้อ านวยการกองช่าง  ขอตอบข้อซักถามของท่าน 

สมาชิกดังนี้ 
- จากการสังเกตคันคูหนองขุ่นโดยรอบ  เดิมการก่อสร้างคันคูและสภาพดินท่ีน ามาท าคันคู 
มีลักษณะเป็นโพรงเมื่อฝนตกน้ าฝนจะไหลกัดเซาะดิน  ท าให้เกิดโพรง  สภาพปัจจุบันถ้า 
จะซ่อมแซมต้องรื้อถนนรอบหนองขุน่ซึ่งใช้งบประมาณจ านวนมาก  เห็นควรด าเนินการ 
ซ่อมแซมเป็นจุด ๆไปตามลักษณะการเสียหาย 
- ถนนประชาสุขสันต์ 3 ท่ีว่ามีต้นไม้ปกคลุมถนนนั้นกองช่องจะออกไปส ารวจและ 
ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย 
- ถนนไชยกาลซึ่งมีการก่อสร้างระบบระบายน้ าไปแล้วนั้น  จะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 
หรือไม่นั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้น าโครงการดังกล่าวเข้าบรรจุในแผน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  และจะได้น าเข้าประชุมสภา 
เทศบาลในครั้งต่อไป 
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นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่ีท่านผู้อ านวยการกองช่าง  ท่ีได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก 
  (ประธานสภาฯ)  - ขอเชิญท่าน ผอ.บุญทวี  นันสถิตย์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ตอบข้อซักถามของ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
นายบุญทวี  นันสถิตย์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย คณะผู้บริหาร 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   

ขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกดังนี้ 
   - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19 อยู่ในขณะนี้ขอให้ 

ท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนทุกท่าน สบายใจได้เลยนะครับ เพราะเทศบาลได้จัดต้ัง 
ศูนย์เพื่อท่ีจะรองรับกับผู้ป่วยท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียง และผู้ป่วยท่ีติดเช้ือแล้วที่ 
ต้องการเดินทางกลับมารักษาอยู่ตามภูมิล าเนาของตนรอการเข้ารักษาจากโรงพยาบาลนั้น   
ศูนย์กักกันผู้ป่วยท่ีเดินทางมากจากพื้นท่ีเส่ียง สามารถรองรับผู้เดินทางมารอรับการรักษา 
ได้ประมาณ 20 ท่าน และขณะนี้ก็มีผู้เข้ามาใช้บริการแล้วจ านวน 4 ท่าน และเทศบาลก็ 
ได้จัดเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวพร้อมท้ังดูแลเรื่องอาหารให้ครบทุกสามมื้อ  ส่วนเครื่องใช้ 
ส่วนตัวทางเทศบาลจัดหาให้นั้นเมื่อมอบให้กับผู้ใช้บริการแล้วจะมอบให้เลย จะไม่น าไปใช้ 
กับบุคคลอื่น 
- การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ติดเช้ือนั้น  เราไม่สามารถจะกระท าได้เนื่องจากเป็น 
ข้อมูลส่วนตัวจะเปิดเผยหรือไม่ก็ได้เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน และการ 
เปิดเผย Time line เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารควบคุมโรคระดับอ าเภอ   
จะสังเกตได้ว่าการเปิดเผย Time line ของผู้ป่วยนั้นจะมีแค่เพศ อายุ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ  
จังหวัด เท่านั้น  
- ขั้นตอนการประสานงานของผู้ป่วยเพื่อเดินทางกลับมารักษาท่ีโรงพยาบาล จะ 
ด าเนินการดังนี ้
     - ผู้ป่วยจะต้องขึ้นทะเบียนก่อนเดินทาง รวมทั้งผลตรวจสอบยืนยันผลการตรวจ 
เช้ือไวรัส  เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ส่งข้อมูลเข้าไปยังโรงพยาบาล  

        - โรงพยาบาลตอบรับการขึ้นทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยและประสานแจ้งตอบรับผู้ป่วย  
ยืนยันการเดินทาง 

- เมื่อผู้ป่วยเดินทางให้แจ้งประสานกับโรงพยาบาล 
- เมื่อผู้ป่วยเดินทางถึงจังหวัดมหาสารคาม ให้ผู้ป่วยโทรแจ้งโรงพยาบาลและแจ้ง 

หมายเลขโทรศัพท์เพื่อโรงพยาบาลโทรแจ้งยืนยันการเข้ารับบริการ 
- เมื่อผู้ป่วยเดินทางมาถึงก็จะเข้ารับการตรวจคัดกรองท่ีโรงพยาบาลกมลาไสย แพทย์ 

จะท าการตรวจร่างกายและส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามอาการต่อไป 
- มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ในตลาดเช้า – ตลาดเย็น  
เทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญเสมอว่าตลาดก็เป็นอีกจุดหนึ่งท่ี
สามารถแพร่ระบาดของโรคได้  ซึ่งมีมาตรการโดยมีเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย มีแจล
แอลกอฮอล์ไว้ส าหรับผู้มาใช้บริการ มีการรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค จะมีเจ้าหน้าท่ีและ อปพร.อยู่ประจ าจุดท้ังตลาดเช้า และตลาดเย็น 
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- ตามท่ีท่านสมาชิกได้อ้างถึงเมื่อวันท่ี 21  กรกฎาคม ท่ีผ่านมาว่าบริเวณสนามแข่งเรือ 
ได้มีการถ่ายเทผู้ป่วยท่ีติดเช้ือเพื่อท่ีจะไปรักษาตัวตามภูมิล าเนาของต้นเองนั้น  ทาง
เทศบาลได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลกมลาไสย  ประมาณเวลา 10 นาฬิกาเศษ 
ๆ ว่าจะขอให้พื้นท่ีดังกล่าวเพื่อท่ีจะถ่ายเทผู้ป่วย  กระผมก็ได้แจ้งกับหน่วยงานท่ีประสาน
ไปแล้วว่าพื้นท่ีดังกล่าว ไม่ใช่พื้นท่ีของเทศบาลต าบลกมลาไสย  พื้นท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แต่อยู่ในพื้นท่ีของเทศบาลซึ่งกระผมก็รับทราบแต่ไม่สามารถจะแจ้ง
ให้พี่น้องประชาชนทราบก่อนได้  ซึ่งในการถ่ายเทผู้ป่วยนั้นใช้เวลาประมาณ 30 นาที  ก็
ได้กระจายผู้ป่วยไปตามพื้นท่ีต่าง ๆ หลังจากผู้ป่วยได้เคล่ือนย้ายผู้ป่วยแล้วทาง
โรงพยาบาลได้ได้พ่นยาฆ่าเช้ือเพื่อท่ีจะท าเช้ือดังกล่าวโดยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้โรค
แพร่กระจาย 
- เรื่องร่างข้อก าหนดขอบเขตงานโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น 
เช้ือเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะมูลฝอย (ร่าง TOR) ซึ่งในการ
จัดท าร่าง TOR  นี้ทางเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้ด าเนินการไปตามข้ันตอนทุกประการ
และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยท่ีก าหนด  มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาร่างข้อก าหนดขอบเขตงานโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น
เช้ือเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะมูลฝอย  ซึ่งกรรมการชุดนี้ก็จะมี
ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐหลายส่วน มีภาคเอกชน  ผู้อ านวยการกอง ตัวแทนจาก
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ตัวแทนจากเทศบาลต าบลโนนบุรี และมีท่านรอง
นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  เป็นประธาน  การด าเนินการร่างข้อก าหนดขอบเขตงาน
โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง (RDF) และผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะมูลฝอย ก็ได้ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว จะได้น ามาเผยแพร่
ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสย  เทศบาลต าบลหลักเมือง องค์การ
บริหารส่วนต าบลกมลาไสย และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นท่ีข้างเคียงได้รับทราบต่อไป 
- เทศบาลต าบลกมลาไสยได้ท าหนังสือประกาศข้อก าหนดขอบเขต (TOR) ของ 
โครงการฯ  หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้ 
- เรื่องการท าประตูเปิดปิดบ่อขยะ  ณ ขณะนี้เทศบาลต าบลกมลาไสย ยังไม่ได้ 
ด าเนินการท าประตูเปิดปิดบ่อขยะ  เดิมเทศบาลเคยท าประตูเปิดปิดบ่อขยะก็เกิดปัญหามี
ประชาชนนอกเขตน าขยะมาท้ิงในเวลากลางคืนซึ่งเป็นปัญหา และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเราก็
ต้องเก็บขนขยะดังกล่าวเข้าไปท้ิงในบ่อขยะเหมือนเดิม เทศบาลเราจึงประชาสัมพันธ์ให้พี่
น้องประชาชนได้รับว่าทราบว่าหากมีความประสงค์ท่ีจะน าขยะเข้าไปท้ิงในบ่อขยะของเรา
ขอให้แจ้งให้เทศบาลเราได้รับทราบด้วยเพื่อท่ีจะได้แยกขยะและดูว่าขยะประเภทนั้นเป็น
อันตรายหรือไม่  และเทศบาลสามารถก าจัดขยะได้หรือไม่ 

   - ตามหนังสือท่ีท่านสมาชิกได้กล่าวถึงนั้น ขณะนี้เทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ตอบ 
หนังสือของท่านแล้ว ตอบทุกข้อทุกค าถามท่ีท่านถามมาและจะด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร จะด าเนินการส่งหนังสือให้ท่านภายใน 15 วัน 

นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่ีท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ท่ีได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก 
  (ประธานสภาฯ)  - ขอเชิญท่านเกรียงศักดิ์  สรรพลุน 
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นายเกรียงศักดิ์  สรรพลุน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  
  (สมาชิกสภาเทศบาลฯ)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

กระผม นายเกรียงศักดิ์  สรรพลุน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 2 
มีเรื่องท่ีประชาชนสอบถามมาดังนี้ 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา ท าให้พี่น้องประชาชนหากิน 
ล าบาก ต้องการให้ทางเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้เปิดให้ประชาชนท าการหาปลาใน 
บริเวณหนองขุ่นเพื่อที่จะมาอุปโภค บริโภคในครอบครัว 
- ถนนราษฎร์พัฒนาจากหลังวัดท่ามาลานที  ได้มีการก่อสร้างระบบระบายน้ าแต่ยังไม่มี 
ถนนคอนกรีตต้องการให้ทางเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตให้เพื่อ 
ประชาชนจะได้สัญจรไปมาสะดวก 
- เนื่องจากมีน้ าท่วมขังถนนหน้าบ้านนางเมือง วิเชียรซอย  ประชาชน  หมู่ท่ี  7   
บ้านน้ าจ้ัน ต าบลกมลาไสยต้องการให้เทศบาลต าบลกมลาไสย  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมให้ 
ด้วยครับ 

นายนิรภัย  บุญเรืองลือ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย คณะผู้บริหาร 
    (ผอ.กองช่าง)   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมผู้อ านวยการกองช่าง  ขอตอบข้อซักถามของท่าน 

สมาชิกดังนี้ 
- การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กถนนราษฎร์พัฒนา  จะน าเข้าแผนงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจะน าเข้าให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล
กมลาไสย  ได้พิจารณาต่อไป 
-  การแก้ปัญหาระบายน้ าออกจากท่ีนาชาวบ้านบ้านน้ าจ้ันนางเมือง  วิเชียรซอย   
ตอนนี้ก าลังน าโฉนดท่ีดินท่ีชาวบ้านท่ีจะสละให้เป็นท่ีสาธารณะประโยชน์น ามาลงใน
ระวางท่ีดินเพื่อตรวจสอบว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่  แต่ตอนนี้ส าเนาโฉนดท่ีดินยัง
ไม่ครบ 

นายบุญทวี  นันสถิตย์    - เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูวางไข่ของสัตว์น้ า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ ฤดูน้ าแดง 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)  ไม่สามารถจับปลาได้ตามประกาศของกรมประมงหากมีความประสงค์จะให้ประชาชนจับ 

ปลาบริเวณหนองขุ่นจะต้องมีการประชุมขอมติอีกครั้งหนึ่ง 
- ได้รับแจ้งจากส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธ์ว่าจะสินค้าราคาถูกมาจ าหน่ายตอนเช้า
จะอยู่ท่ีหน้าโรงพยาบาลกมลาไสยและในช่วงบ่ายจะมาจ าหน่ายอยู่ท่ีใต้ต้นจามจุรีหน้า
โรงเรียนพพิัฒนร์าษฎร์บ ารุง  

นางสนทนา  สวนโพธิ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

ดิฉัน  นางสนทนา  สวนโพธิ์  ขอความอนุเคราะห์ให้ติดกระจกโค้งดังนี้ 
- ส่ีแยกบ้านคุณยายพานทอง  ทองประดิษฐ์  ถนนเกิดแก้ว 
- ซอย กลส. 1 หนังโรงเรียนกมลาไสย  ข้างบ้านนางวรรรเพญ็  ไสยมรรคา 
-  ส่ีแยกมุมข้างอู๋ปรีชา 
- ส่ีแยกถนนกมลาพิทักษ์ทางไปหนองขุ่น 
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นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี 
 (สมาชิกสภาเทศบาลฯ )  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

กระผม นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1  
มีเรื่องท่ีจะขอความร่วมมือดังนี ้
- ขอความร่วมมือจากกองช่างช่วยประสานงานกับส านักงานแขวงการทางเพื่อให้มา 
ซ่อมแซมฟุตบาทและถนนกมลาไสย–มหาสารคาม  จากส่ีแยกไฟแดงจนถึงหน้า โรงพยาล 
กมลาไสย  เนื่องถนนและฟุตบาทช ารุดหลายแห่งกลัวประชาชนสัญจรไปจะเกิดอันตราย 
- ตามท่ีมีหนังสือเชิญท่ีน้องประชาชนเข้าร่วมรับฟังค าช้ีแจงท่ีมาของโครงการและข้อก าหนด 
ขอบเขตงาน (TOR)  ของโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง 

นายบุญทวี  นันสถิตย์    - เนื่องจากหนังสือร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น 
เช้ือเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะมูลฝอย นั้น เนื้อหาของหนังสือ
มีข่อนข้างมากประมาณ 40 หน้ากระดาษ  จึงไม่สามารถจะประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ได้ และตามท่ีเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้ท าหนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
กมลาไสย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเมือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และผู้บริหาร ร่วมทั้งผู้น าชุน  เพื่อรับฟังค าช้ีแจงท่ีมาของโครงการและข้อก าหนดขอบเขต
งาน (TOR)  ของโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง ตามหนังสือท่ี
เชิญไปนั้นผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันเนื่องทางเทศบาลได้ปฏิบัติ
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวันจะเข้า
ร่วมไม่เกิน 20 คน  หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถซักถามและช้ีแจงได้ใน
วันท่ีทางเทศบาลได้ท าหนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังครับ 

   นายอ้วน  สุระสังข์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย คณะผู้บริหาร 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 
   นายอ้วน  สุระสังข์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  ตามท่ีเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้มีการ 

ก่อสร้างถนนจ านวนหลายสายและการก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่ได้รีบด าเนินการเก็บกวาด 
เศษวัสดุก่อสร้างผมจึงขอร้องให้ประสานกับผู้รับจ้างช่วยรีบด าเนินการด้วยนะครับ 

นางยุวรินทร์ พีระวราสิทธิ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย คณะผู้บริหาร 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

ดิฉันนางยุวรินทร์  พีระวราสิทธิ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ตามท่ีเทศบาลได้ 
จัดต้ังศูนย์พักคอยและสถานท่ีกักกันผู้ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเสียง จ านวน 2  แห่งนั้น   
ได้มีผู้มีจิตศรัทธา และน าส่ิงของมาสนับสนุน อยู่หลายท่านตามท่ีได้แจ้งให้กับส านักปลัด 
ได้ทราบ ขอให้ทางเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้กับผู้มีจิตรศรัทธาด้วยนะคะ   
ขอบคุณค่ะ 

นางดวงจิตร  หัตถนิรันดร์ ตามท่ีท่านรองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้มอบรายช่ือผู้มีจิตรศรัทธาให้กับ 
  (หัวหน้าส านักปลัด) ส านักปลัดไปแล้วนั้น   ส านักปลัดก็ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามมาเป็นระยะเวลาประมาณ  

5 วันแล้วค่ะ  และก็จะประชาสัมพันธ์เรื่อยๆ  เนื่องจากมีผู้มีจิตรศรัทธาน าส่ิงของและ 
ปัจจัยมาบริจาคอยู่เรื่อย ๆ และได้ท าหนังสือตอบขอบคุณให้กับผู้มีจิตศรัทธาไปบางส่วน 
แล้วค่ะ 
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  นายพลากร กุดวิฬา      - ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  
(ประธานสภาเทศบาล) หัวหน้าส านักปลัด  และสมาชิกทุกท่าน ท่ีได้ช้ีแจงปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

ของเทศบาล 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่   
- ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสยและ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย ทุกท่านท่ีได้ร่วมเข้าประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

 

(ลงช่ือ)            ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

                (นางนฤมล  ภูแย้มไสย์) 

          นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ 
 

  (ลงช่ือ                   ผู้ตรวจ/ทาน 

       (นายสุธี  ดงรุ่ง) 

   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
 

 คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลต าบลกมลาไสย  พร้อมกันตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเป็น

การถูกต้องแล้ว  

    (ลงช่ือ)                 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (นางจ าปี  ดอนนาค) 

  

    (ลงช่ือ)          กรรมการ 

              (น.ส.นงลักษณ์  ผกานวน) 

     

(ลงช่ือ)            กรรมการและเลขานุการ 

                       (นางก าไรเพชร โพนกองเส็ง) 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้นถูกต้องแล้ว 

จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน 

   (ลงช่ือ)                                    

           

        (นายพลากร  กุดวิฬา) 

             ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  

 
 


